

HT. Thích Chí Viên cùng hơn 40 Đạo hữu, Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Khánh Hoà bái kiến Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Năm 1996, Hòa Thượng Thích Minh Châu triệu tập 4 Cấp Dững họp tại Thiền Viện Vạn Hạnh, bao gồm những người lãnh đạo Gia Đình Phật tử Việt Nam (GDPTVN) đã tự bán mình cho Giáo Hội Nhà Nước, từ bỏ pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cảnh phân ly thời ấy thật quá đau lòng cho nên Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo (nay là Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống) đã cho tái lập Gia Đình Phật Tử Vụ năm 2006 theo đúng Hiến Chương GHPGVNTN.



Vòng quanh HT Thích Chí Viên, Huynh trưởng và Đoàn sinh GDPT Khánh Hoà bái kiến Ngài, Đức Tăng Thống bồng một em Oanh Vũ vào lòng – Hình IBIB

Dưới sự lãnh đạo của Ban Đại Diện GHPGVNTN Khánh Hòa, đơn vị Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa là đơn vị đầu tiên phản đối sự biến tướng của GDPTVN, bảo vệ Nội Quy, Quy Chế GDPTVN đã được Viện Hóa Đạo duyệt y.

Từ ấy đến nay, vượt qua nhiều gian nan, thử thách, GDPT Khánh Hòa luôn đồng hành cùng những thăng trầm của Giáo Hội trước Quốc Nạn và Pháp Nạn, chia sẻ gian nan cùng những đơn vị chính thống, chính truyền và chính danh trên Toàn Quốc dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ để kính dâng lên Ngài tinh thần hộ đạo, hộ quốc, và hộ dân. Niềm khao khát được diện kiến một bậc Cao Tăng Thạc Đức được cả Thế Giới tôn trọng là niềm khát khao cháy bỏng của Phật Tử Khánh Hòa Nha Trang.



Hoà thượng Thích Chí Viên bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Thuận duyên ấy đã mỉm cười khi Hòa Thượng Chánh Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hoà, Thích Chí Viên, khởi xướng một cuộc Hành trình Về Thăm Thầy Tổ trong tinh thần Vu Lan Hiếu Hạnh.

Một chiếc xe thuê, một đoàn hơn 40 người trên hành trình xuyên đêm từ Nha Trang về Sài Gòn ngày 03.8.2018 trên 500 cây số với bao vất vả, lo âu. Vì hơn 40 năm qua chưa có một phái đoàn nào đông đảo như thế đến Thanh Minh Thiền Viện nơi vị Cha Già đang bị quản thúc gần suốt cuộc đời.

Ngoài Hòa Thượng Chánh Đại Diện, có Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa do Anh Trưởng Ban Lê Văn Thạnh dẫn đầu, trong đó có đơn vị GDPT Linh Phong do Anh Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Ngọc Minh hướng dẫn, đặc biệt là có phụ huynh các em tháp tùng để được diện kiến Đức Tăng Thống mà từ lâu họ thành tâm ngưỡng mộ.

– Xe đến Sài Gòn lúc 3g30 sáng, phái đoàn ghé Chùa Từ Hiếu, trú xứ của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội VHD/GHPGVNTN để các em nghỉ ngơi sau một hành trình dài, nhất là các em Oanh Vũ.



Phái đoàn Khánh Hoà cung chúc Đức Tăng Thống

– 8 giờ sáng ngày 4.8.2018 Hòa Thượng Chánh Đại Diện hướng dẫn các bác, các anh chị và các em đến Thanh Minh Thiền Viện. Nhờ Chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp che chở, Đoàn không gặp trở ngại nào.

Đức Tăng Thống vô cùng cảm động khi các em quây quần bên Ngài, Ngài đã ôm các em Oanh Vũ vào lòng, Ngài đã lắng nghe lời chúc sức khỏe của Hòa Thượng Chánh Đại Diện thay mặt phái đoàn, đã nghe những tâm tình thương mến từ các anh chị, đến các em Áo Lam, có lẽ chưa bao giờ Ngài cảm động và vui như thế.